



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๒๐,๐๓๘-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“ดีไซน์เนอร์” อาชีพใฝ่ฝันของวัยรุ่นที่หลงใหลการสร้างสรรค์การออกแบบ ศิลปะแห่งการเชื่อมต่อกันจินตนาการนับพันไอเดียสุดจดหมายหนึ่งเดียวกัน เส้นทางที่ท้าทายความสามารถของเยาวชนยุคใหม่ให้ก้าวอย่างสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่สายตาสาธารณชน

สามารถคว้ารางวัล “The Best Design of The Year” ที่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของทีมาไว้ในครอบครอง สำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมีชื่อว่า “หมี Time Thai” ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก “ชุดราชปะแตน” ของไทยที่มีความประณีตและงดงามใน

สีสันแห่งจินตนาการ AMARIN BEAR WISH PROJECT by AIS

น.ส.อภิญา เกิดศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเอ็มวีเนียร์ ฟลาซ่า กล่าวว่า ปัจจุบัน เวทีการประกวดความสามารถของเยาวชนไทย มีให้เลือกเข้าประกวดมากมาย เพื่อกระตุ้นความสามารถและเป็นเสมือนเส้นทางให้เยาวชนไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสานฝันในอนาคตให้เป็นจริง โดยศูนย์การค้าเอ็มวีเนียร์ ฟลาซ่า ได้จัดโครงการประกวด “AMARIN BEAR WISH PROJECT by AIS”-แต่งเติมเต็มสิให้ห้องหมีเอ็มวีเนียร์ : โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบและดีไซน์ตุ๊กตาหมี “Amarin Bear Wish” ซิกเนเจอร์หลักบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างสรรท่อนภาพร้านค้า ไฮไลท์ต่างๆ ภายในศูนย์



“ในครั้งไม่มีผลงานเข้าร่วมมากกว่า 300 ผลงาน และคัดเลือกเหลือเพียง 18 ผลงานที่ได้ใช้ความสามารถในการตกแต่งตุ๊กตาหมีบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า จริง และคัดเลือกเพียง 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลดีไซเนอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี “The Best Design of The Year” ได้แก่ **“ทีมคุณหลวง”** นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรางวัล “น้องอุ่นใจสุด Cool” จาก AIS ผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ “ทีม Infinity” นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น.ส.อภิญา กล่าว

การตัดเย็บและสวมใส่ ซึ่งได้ทำการศึกษาและค้นคว้าที่มาของารสวมใส่ชุดราชปะแตนและมาเริ่มออกแบบดีไซน์ให้กับน้องหมี เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมความสวยงามของเครื่องแต่งกายในสมัยก่อนและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกแขนงหนึ่งด้วย โดยมีมาของชุดราชปะแตนนั่นเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริออกแบบขึ้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสนธิและแห่งพม่า พ.ศ.2414 เป็นเวลา 4 เดือน นิยมสวมเสื้อสีขาวเข้าคู่กับผ้าถุงโจงสีกรมท่าที่เรียกว่า “ผ้าม่วง” สำหรับเวลาทำงาน และสามารถนุ่งผ้าถุงสีอื่นอื่นๆ ให้เข้าคู่กับเสื้อราชปะแตนนั่นได้

นายอภิชาวิชญ์ ยางงาม หัวหน้าทีมคุณหลวง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีมที่ได้รับรางวัลดีไซเนอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี “The Best Design of The Year” กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่า “ในปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ทางทีมร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับโครงการ ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ยังคงพยายามสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อต่อยอดความคิดและไม่หยุดพัฒนาไอเดียจนในที่สุดปีนี้ก็

ด้านน้องสุนกานญาจัน ลินญันต์ หัวหน้าทีม Infinity จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับรางวัล “น้องอุ่นใจสุด Cool” จาก AIS กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นว่า “โครงการนี้ นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถแสดงออกถึงความสามารถด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง โดยครั้งนี้นับเป็นการประกวดครั้งแรกของทีมโดยออกแบบน้องหมี “Fashion Addict Bear” ในคอนเซ็ปต์ “Fashion” ที่แต่งเติมสีสันความเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ โดยเริ่มดีไซน์ความเป็นมาเดิร์ทของเสื้อผ้าห่ม พร้อมทั้งเพิ่มความคลุด้วยเนคไท และแว่นตาคันแดดสุดเจ๋ง สร้างความแปลกตาและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นักทีมจะไม่สามารถคว้ารางวัล “The Best Design of The Year” ได้ แต่ก็ยังตั้งใจที่สามารถคว้ารางวัล “น้องอุ่นใจสุด Cool” ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และตั้งเป้าหมายในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งต่อไป เพื่อเติมเต็มจินตนาการและใช้ความสามารถด้านการออกแบบให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน”



